



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้างหมาค้อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการข้างหมาค้อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง) พร้อมติดตั้งโครง จำนวน 1 ปี๊บ กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคิดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาง้าง

งบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าเสนอราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคา ดังนี้

1. ในเสนอราคา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างให้แนบรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคา BOQ ด้วย)

2. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นร้านค้าหรือบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชันนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นกลุ่มอาชีพยื่นสำเนารายการจดทะเบียนตั้งกลุ่มอาชีพจากสำนักงานเขตว่าเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงตามวัตถุประสงค์

4. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง และเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 69,600 บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงเชื่อถือ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เป็นไปตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9 และตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1456 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้ที่สนใจติดต่อขอเอกสารและยื่นซองเพื่อตกลงจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้ตั้งแต่วันที่ ..22... เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายศุภ ปรุรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง